

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังนักลงทุน-ผู้ส่งออก ขายดอลลาร์**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังดอลลาร์ถูกขายทำกำไรระยะสั้น และผู้ส่งออกที่รอจังหวะอยู่ก่อนหน้านี้ ก็ทยอยขายดอลลาร์ออกมาเช่นกัน

\*เขื่อนรักษาช่วงบวกในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังผลสำรวจภาคการผลิตที่น่าผิดหวังจากทั่วโลก ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนยูโรอ่อนค่า ขณะที่ใกล้ถึงการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

\*นักลงทุนเข้าซื้อเยน หลังจากผลสำรวจพบว่า ภาคการผลิตของเยอรมนีหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ขณะที่ภาคการผลิตของจีนแทบไม่ขยายตัว ส่วนภาคการผลิตของสหรัฐฯชะลอตัวมากเกินไป

\*ผลสำรวจดังกล่าวทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้หุ้นทั่วโลกดิ่งลง และเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ เยน และพันธบัตรรัฐบาล

\*ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดิ่งลง โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงต่ำกว่าระดับ 2.40% มาแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือน และได้ลดความน่าสนใจของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลายสกุล ยกเว้น ยูโร

\*ตลาดคาดว่า อีซีบีจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ แต่จะเสนอรายละเอียดของแผนการซื้อสินทรัพย์ใหม่ ซึ่งอีซีบีหวังว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนที่ซบเซา และหลีกเลี่ยงภาวะเงินฝืด

\*การซื้อขายในตลาดเอเชียมีแนวโน้มจะซบเซาอีกหนึ่งวัน เนื่องจากตลาดการเงินหลายประเทศ อาทิ จีนและฮ่องกง จะปิดทำการเนื่องในวันหยุด ขณะที่นักลงทุนอาจไม่ต้องการเข้าถือสถานะการลงทุนจำนวนมาก ก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในวันพรุ่งนี้ และสถานการณ์การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.454 บาท
- \*09.28 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.37/40 จาก 32.45/48 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.345/415 จาก 32.46/48 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.85/96 จาก 40.930/982 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.79/81 จาก 108.87 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2632/33 จาก 1.2623 เมื่อวาน

"ดอลลาร์ขึ้นมาหลายวันติดต่อกัน ก็ต้องมีการปรับฐานบ้างเป็นธรรมดา แล้วขึ้นมาขนาดนี้ คงมี exporter ที่อยากเข้ามาขายอยู่แล้ว" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่ากลับมาตามแรงขายทำกำไรดอลลาร์ในระยะสั้น หลังจากดอลลาร์แข็งค่ามาต่อเนื่องหลายวัน ขณะที่ผู้ส่งออกที่รอจังหวะและเห็นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมามาก โดยเฉพาะหลังจากเกินระดับ 32.32 ขึ้นมาก็ขายดอลลาร์ออกมาเช่นกัน ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้ยังมีแนวโน้มแข็งค่าได้ต่อ โดยมีแนวต้านที่ 32.32 และแนวรับที่ 32.42

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่จ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้